

Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên
KHÓA TU LỄ TẠ ƠN (Thanksgiving)

tại Làng Di Đà Indio, California

84115 Indio Blvd, Indio CA 92201

Từ thứ Năm ngày 28 tháng 11 đến Chủ Nhật ngày 01 tháng 12, 2019

- Là Người Việt Nam, tất cả chúng ta phải luôn khắc tâm nhớ Ân Tổ Quốc (một trong Tứ Trọng Ân của nhà Phật). Chúng ta mãi quyết tâm không để mất đi văn hóa, ngôn ngữ, phong tục tập quán của Tổ Tiên để lại lưu truyền đến con cháu đời sau. Chúng ta càng phải cương quyết gìn giữ từng tấc đất của Ông Cha đã để lại ngày nay trước sự dã tâm thôn chiếm muôn đời của giặc phương Bắc ngày xưa và là Trung Cộng hôm nay!
- Đảng Cộng Sản Việt Nam đã hèn hạ lén lút hiến dâng Việt Nam cho Trung Cộng để đổi lấy các đặc lợi cá nhân qua Hiệp Định Thành Đô 1990; qua đó Việt Nam sẽ trở thành một tỉnh ly của Trung Cộng vào năm 2020 (chỉ còn 2 tháng nữa thôi!)
- Nhân Lễ Tạ Ơn 2019, Phật tử Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên cùng với các vị Lãnh Đạo Tôn Giáo khác và đại diện chính quyền như Linh Mục Nguyễn Thanh, Thị Trưởng thành phố Westminter, v.v.v sẽ tuần hành Khất Thực tại đại lộ Bolsa vào Chủ Nhật ngày 01 tháng 12, 2019 để lên tiếng cho thế giới biết người Việt Tị Nạn Cộng Sản quyết không để đất nước Việt Nam thành thuộc địa của Tàu Cộng trong năm 2020 sắp tới!
- Đại diện Hệ thống chùa Tầm Nguyên, Tỳ Kheo Thích Thông Lai kêu gọi mọi người dân Tị Nạn Cộng Sản, bất kể Tôn giáo và sắc dân ở khắp mọi nơi, hãy cùng với Phật Tử Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên dương cao ngọn cờ Vàng 3 Sọc Đỏ bất khuất tuần hành trên đại lộ Bolsa, kêu gọi mọi người dân Việt Nam (trong và ngoài nước) hãy cùng đứng lên như người dân Hong Kong hiện tại đang làm để đấu tranh cho cho sự Tự Do Dân Chủ!
- Riêng Khóa Tu Lễ Tạ Ơn tại Làng Di Đà Indio sẽ bao gồm trọn 2 ngày thứ Sáu và thứ Bảy (ngày 29 và 30 tháng 11, 2019) để TRẢ HIẾU CHO ÔNG BÀ CHA MẸ.

Kính mong Quý Vị hoan hỷ liên lạc Ban Tổ Chức để ghi danh tham dự cho tiện việc sắp xếp đưa đón và nơi lưu trú. Các Phật Tử trong USA, xin vui lòng mua vé về các phi trường Ontario (ONT), Palm Spring (PSP); Các Phật Tử ngoài USA xin hoan hỷ mua vé về các phi trường tại California như Los Angeles (LAX), Santa Ana (SNA). Xin quý vị mang theo Y Áo (nếu ghi danh Tu Xuất Gia Gieo Duyên). Ghi danh Tu Học và ẩm thực đều hoàn toàn miễn phí. Trân trọng kính mời Chư Tôn Đức Tăng Ni và cùng toàn thể quý vị đồng hương Phật Tử quy tụ về tham dự Khóa Tu.

Mọi chi tiết xin hoan hỷ liên lạc Ban Tổ Chức để biết thêm:

Sư Cô Hồng Đức: (714) 883-2986; Thiện Hội: (714) 548-6696 & Liễu Tịnh: (858) 380-4668